

ด่วนที่สุด
ที่ กษ ๑๒๐๔/ว ๒๕๖๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ กษ ๑๒๐๔/ว ๑๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้แจ้งเวียนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ได้รับทราบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประเภทหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ส.ป.ก.๔-๐๑ ก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค หรือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ช เป็นที่ดินซึ่งไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม โดยให้ใช้บังคับกับไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ส.ป.ก. ขอเรียนว่า แม้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะส่งผลให้สามารถตัดหรือโค่นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค หรือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ช ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การแปรรูปไม้ที่ตัดหรือโค่น ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ไปแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากบางพื้นที่ตามประกาศฯ ยังอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และ ส.ป.ก. หรือแก้ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ของหน่วยงานอื่นและ ส.ป.ก. หรืออาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของแผนที่และเทคนิควิธีปฏิบัติงานในการตราพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตปฏิรูปที่ดินทำให้พื้นที่ตามประกาศฯ อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินหรือคาบเกี่ยวกับพื้นที่หน่วยงานอื่น รวมทั้งพื้นที่ตามประกาศฯ อาจมีไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่เดิมในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งการทำไม้หวงห้ามจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ป.ก.จังหวัดก่อน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศฯ มีความชัดเจน เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.จังหวัด และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องที่มีอยู่ของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน จึงขอให้จังหวัดได้แจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัดดำเนินการตรวจสอบแปลงที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดินคาบเกี่ยวเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค หรือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ช หากปรากฏว่ามีพื้นที่นอกเขตปฏิรูปที่ดินรวมอยู่ด้วย ให้แจ้งผู้ได้รับการจัดที่ดิน หรือขอความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ได้รับการจัดที่ดิน ผู้ปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการอื่น เพื่อให้ทราบและเพื่อมิให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน

/นำแนวทาง...

นำแนวทางตามประกาศฯ มาใช้ในพื้นที่ดังกล่าว และให้ดำเนินการแก้ไขเนื้อที่ หรือยกเลิกการจัดที่ดินให้
เข้าทำประโยชน์รวมทั้งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องต่อไป

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประเภทหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๐๑
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค หรือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ช ในเขตปฏิรูปที่ดิน หากจะทำไม้หวงห้าม
ที่ขึ้นอยู่เดิมในที่ดิน ให้ยื่นคำขอพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น ต่อ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบสำหรับ
ใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตทำไม้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักกฎหมาย

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๙๐๔